

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

ผลของการวิจัย เรื่องอนุพากย์ พอจะสรุปได้ดังนี้คือ

๑. ชนิดของอนุพากย์ อนุพากย์แบ่งตามหน้าที่ออกได้เป็น ๔ ชนิด คือ อนุพากย์นาม อนุพากย์คุณศัพท์ อนุพากย์วิเศษณ์ และอนุพากย์หลัก
อนุพากย์นาม อนุพากย์คุณศัพท์ และ อนุพากย์หลักอาจจะมีคำเชื่อมหรือไม่คำเชื่อมอยู่ด้วยก็ได้ ส่วนอนุพากย์วิเศษณ์จะมีคำเชื่อมอยู่ด้วยเสมอ

๒. คำเชื่อมอนุพากย์

ก. คำเชื่อมอาจจะประกอบด้วยคำเชื่อมคำเดียว เรียกว่า คำเชื่อมเดี่ยว หรืออาจจะประกอบด้วยคำเชื่อมมากกว่า ๑ คำ ได้แก่ คำเชื่อมผสม และคำเชื่อมซ้อน

ข. คำเชื่อมอนุพากย์นาม อนุพากย์คุณศัพท์ และอนุพากย์วิเศษณ์จะปรากฏอยู่ต้นอนุพากย์เป็นชนิดคำเชื่อมต้น ส่วนคำเชื่อมอนุพากย์หลักอาจจะปรากฏต้นอนุพากย์เป็น คำเชื่อมต้น หรืออาจจะปรากฏหลังบทประธาน เป็นชนิดคำเชื่อมใน หรืออาจจะปรากฏขนาบบทประธานของอนุพากย์ เป็นชนิดคำเชื่อมขนาบก็ได้

ค. คำเชื่อมอนุพากย์นาม อนุพากย์วิเศษณ์ และอนุพากย์หลักจะทำหน้าที่เชื่อมอนุพากย์ ๒ อนุพากย์เท่านั้น คือเป็นคำเชื่อมสามัญ ส่วนอนุพากย์คุณศัพท์อาจจะทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมสามัญ หรืออาจจะทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมสัมพันธ คือเชื่อมอนุพากย์ ๒ อนุพากย์ด้วย และทำหน้าที่เป็นหน่วยอนุพากย์ประเภทนามหน่วยใดหน่วยหนึ่งอีกด้วย

๓. หน้าที่ของอนุพากย์

ก. อนุพากย์นามชนิดที่มีคำเชื่อมอาจจะทำหน้าที่เป็นหน่วยประธาน หรือหน่วยกรรมตรงของประโยคใหญ่

ส่วนอนุพากย์นามชนิดที่ไม่มีคำเชื่อมอาจจะทำหน้าที่เป็นหน่วยประธาน หน่วยกรรมตรง หน่วยกรรมรองของประโยคใหญ่ หรือทำหน้าที่เป็นส่วนหลักในหน่วยนามพิเศษ

ข. อนุพากย์คุณศัพท์ชนิดที่มีคำเชื่อมอาจจะทำหน้าที่เป็นเพียงส่วนขยายในหน่วยประโยคประเภทนาม คือ เป็นส่วนขยายในหน่วยประธาน หน่วยกรรมตรง หน่วยกรรมรอง และหน่วยนามพิเศษ หรืออาจจะเป็นส่วนขยายในหน่วยวลี ชนิดหน่วยวลีเสริมบอกสถานที่ หน่วยวลีเสริมบอกเวลา หน่วยขยายบอกสถานที่ หรือเป็นส่วนขยายใน หน่วยขยายบอกเวลา

ส่วนอนุพากย์คุณศัพท์ชนิดที่ไม่มีคำเชื่อมอาจจะทำหน้าที่เป็นเพียงส่วนขยายในหน่วย

ประธาน หรือหน่วยกรรมตรงเท่านั้น

ค. อนุพากย์วิเศษนี้อาจจะทำหน้าที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหน่วยประโยคประเภทกริยา คือเป็นส่วนขยายในหน่วยกริยาอาการ หน่วยกริยาอาการ หรือหน่วยกริยาทวิกรรม

ข. อนุพากย์หลัก แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. อนุพากย์หลักชนิดที่มีคำเชื่อมและชนิดที่ไม่มีคำเชื่อมที่เป็นส่วนหนึ่งของประโยคผสมแบบโครงสร้างของอนุพากย์ ๒ อนุพากย์ที่เป็นส่วนประกอบของประโยคผสมจะเป็นแบบโครงสร้างของประโยคใหญ่ด้วย

๒. อนุพากย์หลักชนิดที่มีคำเชื่อมและชนิดที่ไม่มีคำเชื่อมที่เป็นส่วนหนึ่งของประโยคซับซ้อน อาจจะทำหน้าที่เป็น

ก. ส่วนหนึ่งของหน่วยประโยคประเภทกริยา คือเป็นส่วนหลักในหน่วยกริยาอาการ

ข. หน่วยประโยคประเภทกริยา ได้แก่ หน่วยกริยาอาการ

ค. หน่วยประโยคสองประเภท คือ หน่วยประโยคประเภทนามและหน่วยประโยค

ประเภทกริยา ได้แก่

เป็นหน่วยประธานและหน่วยกริยาอาการ

เป็นหน่วยกริยาอาการและหน่วยกรรมตรง

เป็นหน่วยกริยาทวิกรรมและหน่วยกรรมตรง

เป็นหน่วยกริยาทวิกรรมและหน่วยกรรมรอง

ข. หน่วยประโยค ๓ หน่วย คือ หน่วยประโยคประเภทนาม ๒ หน่วย และหน่วยประโยคประเภทกริยา ๑ หน่วย ได้แก่

เป็นหน่วยประธาน หน่วยกริยาทวิกรรมและหน่วยกรรมตรง

เป็นหน่วยกริยาทวิกรรม หน่วยกรรมตรงและหน่วยกรรมรอง

ง. ทั้งหน่วยประโยคและส่วนหนึ่งของหน่วยประโยค ได้แก่

๑. เป็นหน่วยประโยค ๑ หน่วย และส่วนหนึ่งของหน่วยประโยค คืออาจจะเป็นหน่วยประโยคประเภทนามและส่วนหนึ่งของหน่วยประโยคประเภทกริยา ได้แก่

เป็นหน่วยประธาน และส่วนหลักในหน่วยกริยาอาการ

เป็นหน่วยกรรมตรง และส่วนหลักในหน่วยกริยาอาการ

หรืออาจจะเป็น หน่วยประโยคประเภทกริยาและส่วนหนึ่งของหน่วยประโยคประเภทนาม ได้แก่

เป็นหน่วยกริยาอาการและส่วนหลักในหน่วยประธาน

เป็นหน่วยกริยาอาการและส่วนหลักในหน่วยกรรมตรง

๒. เป็นหน่วยประโยค ๒ หน่วย และส่วนหนึ่งของหน่วยประโยค ก็อาจจะเป็นหน่วยประโยคประเภทนาม ๒ หน่วย และส่วนหนึ่งของหน่วยประโยคประเภทกริยา ได้แก่

เป็นหน่วยประธาน หน่วยกรรมตรง และส่วนหลักในหน่วยกริยากรรม

เป็นหน่วยกรรมตรง หน่วยกรรมรอง และส่วนหลักในหน่วยกริยาทวิกรรม

หรืออาจจะเป็น หน่วยประโยคประเภทนาม ๑ หน่วย หน่วยประโยคประเภทกริยา ๑ หน่วย และส่วนหนึ่งของหน่วยประโยคประเภทนาม ได้แก่

เป็นหน่วยประธาน หน่วยกริยากรรม และส่วนหลักในหน่วยกรรมตรง

เป็นหน่วยกรรมตรง หน่วยกริยากรรม และส่วนหลักในหน่วยประธาน

เป็นหน่วยกริยาทวิกรรม หน่วยกรรมตรง และส่วนหลักในหน่วยกรรมรอง

เป็นหน่วยกริยาทวิกรรม หน่วยกรรมรอง และส่วนหลักในหน่วยกรรมตรง

๓. เป็นหน่วยประโยค ๓ หน่วย และส่วนหนึ่งของหน่วยประโยค ก็อาจจะเป็นหน่วยประโยคประเภทนาม ๓ หน่วย และส่วนหนึ่งของหน่วยประโยคประเภทกริยา ได้แก่

เป็นหน่วยประธาน หน่วยกรรมตรง หน่วยกรรมรอง และส่วนหลักในหน่วยกริยา

ทวิกรรม

หรืออาจจะเป็น หน่วยประโยคประเภทนาม ๒ หน่วย หน่วยประโยคประเภทกริยา ๑ หน่วย และส่วนหนึ่งของหน่วยประโยคประเภทนาม ได้แก่

เป็นหน่วยประธาน หน่วยกรรมตรง หน่วยกริยาทวิกรรม และส่วนหลักในหน่วย

กรรมรอง

เป็นหน่วยประธาน หน่วยกรรมรอง หน่วยกริยาทวิกรรม และส่วนหลักในหน่วย

กรรมตรง

เป็นหน่วยกรรมตรง หน่วยกรรมรอง หน่วยกริยาทวิกรรม และส่วนหลักในหน่วย

ประธาน

๔. โครงสร้างของอนุพากย์

๑. อนุพากย์อาจจะมีโครงสร้างเป็นแบบของประโยค เริ่มหรือเป็นแบบของประโยคไม่เริ่ม โดยเฉพาะ ดังนี้ คือ

ก. อนุพากย์นามที่มีคำเชื่อมอาจจะมีโครงสร้างเป็นแบบของประโยคเริ่มแบบใดแบบหนึ่งใน ๑๐ แบบ คือ $-v_i$, $-s v_i$, $-v_i s$, $-v_{t^0}$, $-s v_{t^0}$, $-o s v_t$, $-v_{tt^0} i$, $-s v_{tt^0} i$, $-o s v_{tt^0} i$, $-i s v_{tt^0}$

หรือเป็นแบบของประโยคไม่เริ่มโดยเฉพาะแบบใดแบบหนึ่งใน ๖ แบบ คือ $-v_t$, $-s v_t$, $-v_{tt}$

$-v_{tti} , -s v_{tt} , -s v_{tti}$

ส่วนอนุพากย์นามที่ไม่มีคำเชื่อมอาจจะมีโครงสร้างเป็นแบบของประโยคเริ่มแบบใดแบบหนึ่งใน ๗ แบบ คือ $n , v_i , s v_i , v_{t0} , s v_{t0} , v_{tto i} , s v_{tto i}$

หรือเป็นแบบของประโยคไม่เริ่มโดยเฉพาะแบบใดแบบหนึ่งใน ๖ แบบ เช่นเดียวกับอนุพากย์นามที่มีคำเชื่อม

ข. อนุพากย์คุณศัพท์ที่มีคำเชื่อม อาจจะมีโครงสร้างเป็นแบบของประโยคเริ่มแบบใดแบบหนึ่งใน ๖ แบบ คือ $-s v_i , -s v_{t0} , -o s v_t , -s v_{tto i} , -o s v_{tti} , -isv_{tto}$

หรือเป็นแบบของประโยคไม่เริ่มโดยเฉพาะแบบใดแบบหนึ่งใน ๓ แบบ คือ $-s v_t , -s v_{tt} , -s v_{tti}$

ส่วนอนุพากย์คุณศัพท์ที่ไม่มีคำเชื่อมอาจจะมีโครงสร้างเป็นแบบของประโยคเริ่มแบบใดแบบหนึ่งใน ๓ แบบ คือ $s v_i , s v_{t0} , s v_{tto i}$

ค. อนุพากย์วิเศษณ์อาจจะมีโครงสร้างเป็นแบบของประโยคเริ่มแบบใดแบบหนึ่งใน ๘ แบบ คือ $-v_i , -s v_i , -v_{t0} , -s v_{t0} , -v_{tto i} , -s v_{tto i} , -o s v_{tti} , -isv_{tto}$

หรืออาจจะมีโครงสร้างเป็นแบบของประโยคไม่เริ่มโดยเฉพาะแบบใดแบบหนึ่งใน ๑๐ แบบ คือ $-v_t , -s v_t , -v_{tt} , -s v_{tt} , -v_{tto} , -s v_{tto} , -o s v_{tt} , -v_{tti} , -s v_{tti} , -isv_{tt}$

ง. อนุพากย์หลักที่มีคำเชื่อมอาจจะมีโครงสร้างเป็นแบบของประโยคเริ่มแบบใดแบบหนึ่งใน ๑๐ แบบ คือ $-v_i ; -s v_i , -v_{is} , -v_{t0} , -s v_{t0} , -o s v_t , -v_{tto i} , -s v_{tto i} , -o s v_{tti} , -isv_{tto}$

ส่วนอนุพากย์หลักที่ไม่มีคำเชื่อมอาจจะมีโครงสร้างเป็นแบบของประโยคเริ่มแบบใดแบบหนึ่งใน ๑๐ แบบ คือ $v_i , s v_i , v_{is} , v_{t0} , s v_{t0} , o s v_t , v_{tto i} , s v_{tto i} , o s v_{tti} , isv_{tto}$

หรือเป็นแบบของประโยคไม่เริ่มโดยเฉพาะแบบใดแบบหนึ่งใน ๗ แบบ คือ $v_t , s v_t , v_{tti} , v_{tto} , s v_{tto} , o s v_{tt} , s v_{tti}$

๒. อนุพากย์อาจจะมีโครงสร้างที่ติดต่อกันหรือไม่ติดต่อกัน ดังนี้คือ

อนุพากย์นาม อนุพากย์คุณศัพท์ และอนุพากย์วิเศษณ์ อาจจะมีโครงสร้างติดต่อกันหรืออาจจะมีโครงสร้างที่ไม่ติดต่อกันโดยที่ส่วนประกอบของหน่วยอนุพากย์หน่วยใดหน่วยหนึ่งมีอนุพากย์อื่นทั้งอนุพากย์ หรือหน่วยอนุพากย์อื่นมาขึ้น (ดูหน้า ๓๕ ขอ ๒ข.)

ส่วนอนุพากย์หลักอาจจะมีโครงสร้างเป็นแบบเดียวกับอนุพากย์ทั้ง ๓ ชนิด ข้างต้น และยังมีโครงสร้างที่ไม่ติดต่อกันโดยที่มีอนุพากย์อื่นทั้งอนุพากย์มาแทรกอยู่ระหว่างหน่วยอนุพากย์หลักก็ได้ (ดูหน้า ๓๕ ขอ ๒ค.)

๕. ส่วนประกอบของประโยคใหญ่และลำดับของอนุพากย์ในประโยคใหญ่ ประโยคใหญ่ชนิด

ประโยคซับซ้อนอาจจะประกอบด้วย

ก. อนุพากย์หลักกับอนุพากย์นาม อนุพากย์นามบางอนุพากย์อาจจะอยู่หน้าอนุพากย์หลักที่มีโครงสร้างติดต่อกันได้ แต่บางอนุพากย์จะอยู่หลังอนุพากย์หลักที่มีโครงสร้างติดต่อกันและอาจจะแทรกอยู่ระหว่างอนุพากย์หลักที่มีโครงสร้างไม่ติดต่อกัน

ข. อนุพากย์นามกับอนุพากย์คุณศัพท์ อนุพากย์คุณศัพท์จะอยู่หลังอนุพากย์นามที่มีโครงสร้างติดต่อกัน แต่จะแทรกอยู่ระหว่างอนุพากย์นามที่มีโครงสร้างไม่ติดต่อกัน

ค. อนุพากย์หลักกับอนุพากย์คุณศัพท์ อนุพากย์คุณศัพท์จะอยู่หลังอนุพากย์หลักที่มีโครงสร้างติดต่อกัน แต่จะแทรกอยู่ระหว่างอนุพากย์หลักที่มีโครงสร้างไม่ติดต่อกัน

ง. อนุพากย์หลักกับอนุพากย์วิเศษณ์ อนุพากย์วิเศษณ์บางอนุพากย์จะปรากฏหน้าหรือหลังอนุพากย์หลักก็ได้ แต่อนุพากย์วิเศษณ์บางชนิดจะปรากฏเฉพาะหลังอนุพากย์หลักเท่านั้น อนุพากย์วิเศษณ์ที่ปรากฏร่วมกับอนุพากย์หลักที่มีคำเชื่อม โดยปกติแล้วอนุพากย์วิเศษณ์จะปรากฏหน้าอนุพากย์หลักนั้น

ประโยคใหญ่ชนิดประโยคผสมอาจจะประกอบด้วย

ก. อนุพากย์หลักที่มีคำเชื่อมกับอนุพากย์หลักที่ไม่มีคำเชื่อม อนุพากย์หลักที่มีคำเชื่อมจะปรากฏหลังอนุพากย์หลักที่ไม่มีคำเชื่อมเสมอ

ข. อนุพากย์หลักที่มีคำเชื่อมทั้งคู่ อนุพากย์หลักที่มีคำเชื่อมในจะปรากฏหน้าอนุพากย์หลักที่มีคำเชื่อมต้นหรือคำเชื่อมขนาบ

๖. ความสัมพันธ์ระหว่างอนุพากย์ อนุพากย์อาจจะสัมพันธ์กันในแง่โครงสร้างของอนุพากย์ดังนี้คือ

ก. ความสัมพันธ์ระหว่างอนุพากย์ที่มีโครงสร้างเป็นแบบของประโยคเริ่มด้วยกัน อนุพากย์เหล่านี้จะสัมพันธ์กันโดยไม่มีบทประธานในอนุพากย์ที่ตามมา

ข. ความสัมพันธ์ระหว่างอนุพากย์หนึ่งที่มีโครงสร้างเป็นแบบของประโยคเริ่ม ส่วนอีกอนุพากย์หนึ่งมีโครงสร้างเป็นแบบของประโยคไม่เริ่มโดยเฉพาะ อนุพากย์เหล่านี้อาจจะสัมพันธ์กันโดย

๑. ไม่มีบทกรรมตรงหรือบทกรรมรองอย่างใดอย่างหนึ่งในอนุพากย์ที่ตามมา

๒. โดยไม่มีบทกรรมตรงและบทกรรมรอง หรือไม่มีบทประธานและบทกรรมรอง หรือไม่มีบทประธานและบทกรรมตรงในอนุพากย์ที่ตามมา

๓. โดยไม่มีบทประธาน บทกรรมตรง และบทกรรมรองในอนุพากย์ที่ตามมา

นอกจากนี้อนุพากย์ยังอาจจะสัมพันธ์กันในแง่โครงสร้างของนามวลี คือ อนุพากย์ ๒ อนุพากย์ อาจจะสัมพันธ์กันโดยไม่มีหน่วยหลักในอนุพากย์ที่ตามมา แต่จะมีหน่วยขยายหน่วยหลักหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยปรากฏอยู่ในอนุพากย์ที่ตามมานั้น

ผู้เขียนวิทยานิพนธ์นี้ได้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ว่าจะศึกษาเฉพาะอนุพากย์ ๒ อนุพากย์ ที่ปรากฏร่วมกันในประโยคใหญ่ซึ่งมีโครงสร้างเป็นแบบของประโยคเริ่มเท่านั้น ประโยคที่ประกอบด้วยอนุพากย์ ๒ อนุพากย์ขึ้นไป หรือที่ประกอบด้วยอนุพากย์ ๒ อนุพากย์ แต่อนุพากย์หนึ่งเป็นอนุพากย์ซับซ้อน คือ มีอนุพากย์อื่นซ้อนอยู่อีกทีหนึ่ง และอนุพากย์ที่ประกอบกันเข้าเป็นประโยคใหญ่ที่มีแบบโครงสร้างเป็นแบบของไม่เริ่มโดยเฉพาะนั้น มิได้อยู่ในขอบเขตของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมตัวอย่างประโยคดังกล่าวไว้บ้าง ดังจะแสดงใหญ่เป็นตัวอย่าง ดังนี้ คือ

จ. ประโยคที่ประกอบด้วยอนุพากย์มากกว่า ๒ อนุพากย์ขึ้นไป

ก. ประกอบด้วยอนุพากย์ชนิดเดียวกัน ตัวอย่าง

ฉันจะไปหญิง/แล้วก็จะไปซื้อผ้า/แล้วถึงจะไปหาคุณ

เธอจะไปกับแดง/หรือจะไปซื้อผ้ากับนิด/หรือว่าจะไปเที่ยวที่บ้านฉัน

เธอไปหญิง/แล้วจะไปซื้อผ้า/หรือว่า จะไปบ้านฉัน

ประโยคข้างต้นทั้ง ๓ ประโยค ประกอบด้วยอนุพากย์หลัก ๓ อนุพากย์ อนุพากย์หลักที่ไม่มีคำเชื่อม อยู่หน้าอนุพากย์หลักที่มีคำเชื่อม ๒ อนุพากย์ เรียงกัน

วันนี้อากาศดี/ฉันเลยตื่นแต่เช้า/แทนองฉันตื่นสายมาก/และไม่ยอมไปโรงเรียน

ประโยคนี้ประกอบด้วยอนุพากย์หลัก ๔ อนุพากย์ อนุพากย์หลักที่ไม่มีคำเชื่อมอยู่หน้าอนุพากย์หลักที่มีคำเชื่อม ๓ อนุพากย์ เรียงกัน

ข. ประกอบด้วยอนุพากย์ต่างชนิดกัน ตัวอย่าง

เธอแสดงกิริยาเช่นนี้/แสดง/ว่าเธอไม่เคารพผู้ใหญ่

ประโยคนี้ประกอบด้วยอนุพากย์นาม ๒ อนุพากย์ คือ เธอแสดงกิริยาเช่นนี้ และ ว่าเธอไม่เคารพผู้ใหญ่ และอนุพากย์หลัก แสดง

๒. ประโยคที่ประกอบด้วยอนุพากย์ ๒ อนุพากย์ แต่อนุพากย์หนึ่งมีอนุพากย์อื่นซ้อนอยู่ ตัวอย่าง

เด็ก/ที่กำลังเล่นตุ๊กตาที่คุณซ้อให้/น่ารักมาก

ประโยคนี้ประกอบด้วยอนุพากย์หลัก เด็กน่ารักมาก และอนุพากย์คุณศัพท์ ที่กำลังเล่นตุ๊กตาที่คุณซ้อให้ ซึ่งมีอนุพากย์คุณศัพท์ ที่คุณซ้อให้ ซ้อนอยู่ในอนุพากย์นั้น

ผู้หญิง/ที่กำลังรอน้ำคนไม่อยู่หน้าบ้านตอนที่ฉันไปหาเธอ/ เป็นไกรณะ

ประโยคนี้ประกอบด้วยอนุพากย์หลัก ผู้หญิงเป็นไกรณะ และอนุพากย์คุณศัพท์ ที่กำลังรอน้ำคนไม่

อยู่หน้าบ้านตอนที่ฉันไปหาเธอ ซึ่งมีอนุพากย์วิเศษณ์ ตอนที่ฉันไปหาเธอ ซ่อนอยู่อีกทีหนึ่ง

ถ้าเธอไม่ทำอย่างที่คุณพ่อต้องการ/ ท่านอาจจะโกรธเธอนะ

ประโยคนี้ประกอบด้วยอนุพากย์วิเศษณ์ ถ้าเธอไม่ทำอย่างที่คุณพ่อต้องการ ซึ่งมีอนุพากย์วิเศษณ์ อย่างที่คุณพ่อต้องการ ซ่อนอยู่อีกทีหนึ่ง กับ อนุพากย์หลัก ท่านอาจจะโกรธเธอนะ

๓. ประโยคใหญ่ที่มีโครงสร้างเป็นแบบของประโยคไม่เริ่มโดยเฉพาะ เช่น

S V_t

ฉัน ไม่ชอบกิน/ เพราะไม่อร่อย

V_{tt} I

ให้- เขา -ไปแล้ว/ตั้งแต่คุณยังไม่ตื่น

ผู้เขียนจึงใคร่ขอเสนอแนะให้ผู้สนใจ ศึกษาประโยคใหญ่ที่มีโครงสร้างเป็นแบบของประโยคเริ่ม

หรือเป็นแบบของประโยคไม่เริ่มโดยเฉพาะที่ประกอบด้วยอนุพากย์มากกว่า ๒ อนุพากย์ขึ้นไป หรือที่ประกอบด้วยอนุพากย์ ๒ อนุพากย์ แต่อนุพากย์หนึ่งมีอนุพากย์อื่นซ่อนอยู่ เพื่อช่วยให้เราได้รับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับอนุพากย์ในภาษาไทยยิ่งขึ้น ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ มิได้ศึกษาลักษณะทางด้านเสียงของอนุพากย์เลย คือ มิได้ศึกษาเรื่องการเน้น(stress) การหยุด (juncture) จังหวะ

(rhythm) หรือทำนองเสียง (intonation) ภายในอนุพากย์แต่ละชนิดหรือระหว่างอนุพากย์

๒ อนุพากย์ ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะให้ผู้สนใจ ศึกษา อนุพากย์ในเรื่องลักษณะทางด้านเสียงดังกล่าว อันอาจจะทำให้ได้รับรู้ลักษณะอื่น ๆ ของอนุพากย์ก็ขึ้น และอาจจะทำให้ผลของการวิเคราะห์แตกต่างออกไปจากที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์นี้ก็ได้ นอกจากนี้ผู้เขียนยังขอเสนอแนะให้เปรียบเทียบอนุพากย์ในภาษาไทยกับอนุพากย์ (clause) ในภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างหรือตรงกันข้าม อันอาจจะเป็นประโยชน์แก่นักคนไทยที่อ่านและเรียนภาษาอังกฤษ และเป็นการเพิ่มผลงานการวิจัยให้มากขึ้น

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย